
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕๕9 
วันที่  23  กันยายน  ๒๕๕9   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
5.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๙  อ.เมือง 
9.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
10.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
11.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑2.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง. 
13.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
14.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บ้านฉาง 
15.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บ้านฉาง 
16.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บ้านฉาง 
17.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
18.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
2.นายอรรควุฒิ อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
3.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
     (ลาพักผ่อน) 
4.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
     (ลากิจ) 
5.นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
6.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
7.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย 
     (ลากิจ) 
 
 

8.นายธนนรินทร์... 
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8.นายธนนรินทร์    สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
9.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
10.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายทิวัตถ์  ผ่องแผ้ว   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก        วิริยะพงษ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายคัมภีร์  ศรีสุนทร  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
10.นายชาญชัย  ภิรมจิตร์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
11.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
12.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.  
13.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ   
14.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
15.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
17.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
18.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
19.นายมานิตย์  จันวัน   ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นายธวัชชัย        ใจดี   นิติกรช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ        
 ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

21.นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
22.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
24.นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
25.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
๒6.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
27.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
28.นางสุภาพร  นามไร่   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมฯ 
 
 
 

29.นางโชติรส... 
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29.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
๓0.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ  
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
31.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บฯ 
32.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
33.นายสมพงษ์  บุตรสายน้ า  นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงฯ 
34.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
35.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 

๓๖.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
37.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
38.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
39.นางณิชาพร   คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 

๔0.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกรช านาญการ  
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยฯ 
41.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

42.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

43.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๔4.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
45.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
46.นางสาวอิสรีย์ บุญเกื้อ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
47.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔8.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

49.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

50.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
51.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

52.นายอุบล    แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๕3.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
54.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผู้ช่วยนิติกร 

55.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

56.นางสาวน้ าเพชร  กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๒๕
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม   
  จ านวน .......18....... คน ครบองค์ประชุม 
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ ขึ้นสู่บัลลังก์  

เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมค่ะ  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ มีจ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
ประธานสภาฯ  เรื่องแรก   เนื่องด้วยรายงานการประชุมสภ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  ไม่สามารถน าเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อให้สภาฯ รับรองได ้เนื่องจากมีเวลาในการจัดท า
กระชั้นชิดและก่อนที่จะน าเสนอต่อสภาฯ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ       
ตรวจรายงานการประชุม และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยหนึ่งวัน จึงไม่สามารถน าเสนอต่อสภาฯ ในครั้งนี้ได้ 

   จึงขอน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในคราวต่อไป 

 เรื่อง ๒  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์เสนอญัตติต่อ         
ที่ประชุมสภาฯ  จ านวน ๓ ญัตติ  ได้แก่ ๑.ญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ) กรณีก่อหนี้ผูกพัน ๒.ญัตติเรื่อง ขออนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๕๘ (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๕๙ ) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  และ ๓.ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบ ประมาณ
รายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
 ผมเห็นว่าญัตติดังกล่าวที่เสนอมามีความจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ      
การประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเ ติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๘    
(๓),(๖) และข้อ ๒๘ จึงขอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้ และขอเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระการประชุมจากเดิม ๓ วาระ เปลี่ยนเป็น ๖ วาระครับ 

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกระเบียบวาระการประชุ มสภาฯ ฉบับใหม่ และญัตติ ที่เสนอ     
เข้ามาใหม่ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ) 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้ อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาร ะ          

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ   

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้อง ถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ ลงมติก่ อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น       
ได้อภิปรายเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งใ ห้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม วรรคหนึ่งผู้ บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอ        
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 

  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรั บรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ 

  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอ ย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิ มเติม         
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย            
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน       
การสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น     
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ           
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปร ญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 
 

ถ้าท่ีประชุม... 
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  ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข      
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ ขึ้นอีก  ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับ
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องต ามวรรคสามเกิดขึ้น ในการพิจารณารวดเดียว          
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น            
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้อง ถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวา ระท่ีสาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรต ิกระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง มีจ านวนเงินรายได้เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี พ.ศ. 2559    
  ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับไว้เป็นเงิน 153,372,047.70.- บาท  (หนึ่ งร้อย-            
  ห้าสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ ) โดยน ามาจัดท าเป็น
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2559 เป็นเงิน  
  153,372 ,000 .- บาท  (หนึ่งร้อยห้าสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน )         
  แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

   1. แผนงานเคหะและชุมชน              ยอดรวม  78,274,000.- บาท 
   2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม   ยอดรวม  43,730,000.- บาท 
       และนันทนาการ 
   3. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม  30,000,000.- บาท 

       4. แผนงานงบกลาง                       ยอดรวม    1,368,000.- บาท 
 
 

เหตุผล... 
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  เหตุผล 
   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภคและ
  สาธารณูปการ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยส่วนรวม 
   จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
  งบประมาณ พ .ศ. 2559 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง         
  ได้พิจารณาเห็นชอบ 
  ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ นี่ก็เป็นญัตติที่เสนอ เพ่ือให้

สภาฯพิจารณาอนุมัติ เป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559        
ซึ่งขณะนี้ตามญัตติเราก็มีเงินเพ่ิม จากการประมาณการรายรับไว้ เป็นยอดรวม 
153,372,047.70 บาท แต่เราเอามาตั้งงบประมาณ 153,372,000 บาท ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกยีรติดูในรายละเอียดประมาณการรายรับ จะ เห็นว่าการประมาณการรายรับปี 2559  
ส่วนใหญ่แล้วเรายังบริหารไม่เข้าเป้า อย่างเช่น ภาษียาสูบเราก็มีปัญหา ตอนหลังก็ได้มี       
การลักลอบเอายาสูบเข้ามาขายในจังหวัดระยองเพ่ิมข้ึน ท าให้ภาษีของเราลดลง เรื่องภาษียาสูบ
เข้าจังหวัดใคร ภาษีก็จะเข้าจังหวัดนั้น ถ้ามีการข้ามเขตมา ภาษีก็ไม่ได้ เราก็ก าลังตามดูอยู่ว่า
จะต้องมีมาตรการอย่างไร ในการป้องกันไม่ให้ภาษีข้ามเขตในเรื่องของยาสูบ ภาษีน้ ามันก็     
ต่ ากว่าเป้าเล็กน้อย 1,353,299 บาท ส่วนเรื่องภาษีล้อเลื่อน เราก็ยังไม่เข้าเป้านะครับ   
จริงๆเราเคยได้รับอยู่ 144 ล้านบาท แต่ว่าปีนี้น่าจะมีปัญหาที่การโอนเงิน ตอนนี้เราเลยรับ   
ต่ ากว่าเป้าไป 43 ,125 ,932 บาท สิ่งที่เราได้เพ่ิมมาก็คือภาษีมูลค่าเพ่ิม ก็อยู่ในแผน         
การรณรงค์ของเรา ที่เรารณรงค์เรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิมของบริษัทท่ีจดทะเบียนที่ระยอง             
นี่แหละครับ จริงๆได้เพ่ิมมา 180 ล้านบาท แต่เราประมาณการรายได้อ่ืนที่เราไม่เข้าเป้าไป
ชดเชยก็เลยเหลือเพ่ิม 153,372,047.70 บาท ดอกเบี้ยเราก็ต่ ากว่าเป้าเพราะเงินโอนมาจาก
ส่วนกลางช้าไปหลายเดือน  แล้วอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ก็ต่ า เงินฝากก็ต่ า ส่วนค่าปรับสูงขึ้น        
ก็แสดงว่าในการท าสัญญาของผู้รับเหมาที่ท า ยังไม่สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามสัญญาได้ 
จึงมีค่าปรับเพิ่มข้ึน ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องไปดูให้อยู่ตามสัญญานะครับ ถ้าเราสามารถ
วางแผนรณรงค์ภาษีล้อเลื่อนได้ ภาษีจัดเก็บเองได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ ก็จะท าให้ ภาษีในจังหวัด
ระยอง สามารถจัดเก็บเพ่ิมข้ึนได้ในแต่ละปี ซึ่งจะน ามาสู่การบริหารจัดการความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวระยองได้ ส่วนเรื่องรายจ่าย ท่านสมาชิกสภาฯ จะเห็นว่าในการตั้งงบประมาณ
คราวนี้ เช่น สนามกีฬากลาง ถ้าเราท าอัฒจันทร์ล้อม ใช้เงินอยู่ประมาณ 80 กว่าล้านบาท 
เสร็จเรียบร้อยตามแบบ แต่ผมเห็นว่าถ้าเราเอาเงินไปกองไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็เลยให้ไว้ด้านหนึ่ง
เป็นเงิน 40 กว่าล้านบาท ฝ่ายช่างก็ต้องไปเร่งท าให้แล้วเสร็จ เราก็ท ามาเรื่อยๆ ปรับปรุง
เรื่อยๆ ก็เป็นสนามแห่งเดียวในจังหวัดระยองที่มีมาตรฐาน แล้วก็มีอัฒจันทร์พร้ อม ในนี้เราก็
ตั้งไว้ 40 กว่าล้านบาท แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเงินที่ไปซ่อมถนนถ่ายโอนใน อบจ .ทั้งหมด เราก็ใช้
งบประมาณเพ่ิมเติมนี้ เข้าไปซ่อมแซมแก้ไขให้ดีให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ท้ังหมด ต้องเอาแผน
เพ่ิมเติมตั้งเป็นรา ยการใหม่ปี 2559 รวม งบเพ่ิมเติมปี 2559 และก็รวมด้วยงบ         
ประจ าปี 2560 เพราะ 3 ยอดนี้จะไปรวมท างานได้ในปี 2560 ทั้งหมด เพราะปี 2559 นี้ 
สิ้นสุดปีงบประมาณวันที่ 30 กันยายน 2559  เพราะฉะนั้นตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

 

ในการประชุม... 
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           ในการประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้วเข้าไป 58 ล้านบาท ก็ไปเริ่มด าเนินก ารได้ในปี 2560 เพ่ิมเติม
ปี 2559 ก็ไปเริ่มในปี 2560 และงบประมาณประจ าปี 2560 ที่ประกาศในแล้วนี้            
ก็ไปเริ่มใช้ในปี 2560 เพียงแต่ว่าข้อจ ากัดของงบประมาณปี 2559 ก็คือต้องอยู่ในแผน       
ปี 2559 เท่านั้น ถ้าไม่มีในแผนปี 2559 ท าไม่ได้ ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในค วามดูแลของ อบจ .
เราก็ใส่ไว้ในปี 2559 ก็หยิบมาใช้งบประมาณเพ่ิมเติมปี 2559 ได้ ส่วนปี 2560 ก็ต้องไป
เริ่มในแผนปี 2560 ไม่มีแผนก็ต้องเพ่ิมเติมในปี 2560 นี่ก็คือการท างบประมาณ              
ที่เป็นไปตามกรอบของกระทรวงมหาดไทย เราก็ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้        
จึงเรียนมาให้ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ และ
พิจารณาอนุมัติงบเพ่ิมเติมตามญัตติท่ีเสนอต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกีย รติ ทุกท่าน                   
ผมนายเสนาะ ยมหา ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอบ้านค่าย จากญัตติท่ีท่านผู้บริหารเสนอ
จากการที่ได้ศึกษารายละเอียดที่แจกให้ก็จะเป็นพวกปรับปรุงถนนก็เห็นว่าเป็นสิ่งส าคั ญ       
ที่จะต้องใช้ ที่จะต้องท าในการแก้ไข ก็พอเข้าใจในหลักการนะครับ แต่ที่อยากจะสอบถามให้
ท่านผู้บริหารได้อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมคือโครงการแผนงานการเกษตร โครงการขุดสระเก็บน้ า
ในเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล อยากทราบรายละเอียดนะครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  แผนงานด้านการเกษตร ผมได้รับข้อฝากจากท่านผู้ว่าฯ 
  และก็ท่านที่เก่ียวข้องทั้ งหลายนะครับว่าต่อจากนี้ไปเราคงต้องมาเริ่มท าเรื่องแหล่งน้ ากัน      
  เพ่ิมมากข้ึน อาจจะต้องมีท้ังฝาย มีการขุดลอก  ซึ่งในงบประจ าปีเราจะตั้งไว้ประมาณ   
           50 ล้านบาท แต่ปี 2559 รู้สึกว่าเราจะใช้ไปน้อยมาก เราก็โอนออกหมดเลย ไปตั้งจ่ายเป็น
  รายการใหม่ ส่วน โครงการใหญ่ๆ ก็จะต้องวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ เพราะถ้าไปใส่ไว้ในปี 2560 
  ก็จะไม่ทันอีกเพราะกว่าเงินจะมา กว่าจะท างานได้ การขุดสระน้ าก็จะเจอฝน ก็ท างานไม่ได้ 
  จริงๆ ก็อยู่ในแผนปี 2559 อยู่แล้ว แต่ว่าอยู่ในงบประจ า เราไม่ได้ใช้งบประจ าที่ตั้งไว้      
  50 ล้านบาท เราเอา 50 ล้านบาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการที่ผ่านสภาฯ ไปแล้ว
  ทั้งหมดเลย ส่วนงบเพิ่มเติมเราก็เห็นว่า มีโครงการไหนที่ต้องวางแผนท าตั้งแต่วันนี้ เพื่อจัดซื้อ
  จัดจ้าง แล้วไปเริ่มได้ในตอนแล้ง อันนี้ก็คือระยะเวลาที่ต้องท างาน คือหน้าฝนท ากระบวนการ
  ทางธุรการให้จบ พอหน้าแล้งก็เริ่มขุด แต่โครงการในขณะนี้ในแผนของชลประทานจะมีแผน   
  ที่เราลอกอ่างเก็บน้ าอยู่หลายอ่าง ใช้เงิน อบจ .บ้าง ใช้เงินกรมชลประทานบ้าง ของ อบจ .     
  ในแผนที่เห็นลอกอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหลนั้น ก็คือเวลาน้ าเต็มอ่าง พี่น้องทั้งหลายก็จะเห็นว่า
  สมบู รณ์ แต่เวลาหน้าแล้ง เมื่อมีการสูบน้ าไปใช้ มีการปล่อยน้ ามาทางด้านท้ายฝาย            
  น้ าในอ่างเก็บน้ าก็จะแห้งไปหมดเลย  ไปเหลืออยู่หน้าอ่างตรงประ ตูน้ า ไม่สามารถใช้น้ าได้  
 
 
 

เพราะฉะนั้น... 
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  เพราะฉะนั้นการที่ต้องขุดเก็บน้ าไว้ในอ่าง นั่นก็หมายความว่าเวลาอ่างน้ าแห้งไปแล้วก็จะเหลือ 
  น้ าในอ่างที่เราขุดไว้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ ผมไปเห็นตัวอย่างมาจากชลประทานที่ท า        
  อ่างเก็บน้ าดอกกราย  ส่วนที่อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล ผมก็เห็นว่ามีความจ าเป็น เพราะ      
  ถ้าปล่อยน้ าแห้ง แล้ วเราไม่ขุดสระน้ าไว้ในอ่างเก็บน้ า ก็จะแห้งหมดไม่มีเหลือ เราก็ไม่ได้ไปใช้  
  ที่อ่ืน ใช้ที่ในอ่างเก็บน้ าชลประทานนั่นแหละ ขุดในอ่างนั่นแหละ เวลาน้ าในอ่างแห้ง          
  อีสท์วอเตอร์มาสูบ หรือประปาสูบ ปล่อยน้ าให้ชลประทานท านา น้ าจะอยู่ในอ่างที่เราขุดไว้ 
  แล้วก็ มีท่อของชาวบ้าน ก็สูบน้ าจากอ่างไปใช้ได้เลย อันนี้ก็คือโครงการที่เราลอกมาจาก
  ชลประทาน แต่ว่าเป็นคนละอ่าง พอดีชลประทานเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะ เขาก็ขอมาให้เราช่วย
  ได้บ้าง เราก็สามารถด าเนินการได้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อคนท าสวน ท าการเกษตร ก็ขอเรียน
  ชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม ่
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......18.......คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙   โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่รับหลักการ แห่งร่าง ข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙   โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม      เป็นอันว่าที่ประชุมมีมตริับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  รับหลักการ        จ านวน .......16.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับหลักการ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง          จ านวน ........2.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ แล้ว เมื่อเวลา ....๐๙.๑๐.....น. ต่อไป
ประธานสภาฯ เป็นการพิจารณาว าระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิให้พิจารณาสามวาระ       
  รวดเดียว ผมจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยร่างข้อบัญญัติ
  งบประมาณ ซึ่งในที่ประชุมต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ       
  แปรญัตติ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ 
  ขอเชิญ ส .อบจ . ทุกท่านพิจารณา  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ และขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา  ขอเชิญผู้เสนอครับ  
  ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 

 

 

 

 

ส.อบจ.มนัส... 
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ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เรียนท่าน ประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกีย รติ ทุกท่าน                   
ผมนาย มนัส สมศักดิ์  ส.อบจ . เขต อ าเภอ วังจันทร์  ผมขอเสนอ ก าหนดระยะเวลาเสนอ        
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เริ่มตั้งแต ่

  วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. 
  วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. - 18.00 น. 
  และวันที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. 
  รวม 3 วัน  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ        

คณะกรรมการฯ  ตามท่ี ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อ      

คณะกรรมการฯ  ตามท่ี ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติในวาระท่ี ๒ เห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ 

    วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. 
รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

    เห็นชอบ           จ านวน ......16......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.255๘  (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255๙) 
กรณีก่อหนี้ผูกพัน 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
  ข้อ ๕๗ วรรคสอง  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี 

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก    
ไม่เกินหกเดือน 

 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ ๒  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ. ผู้ทรงเกียรต ิทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายจ่าย
ค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ) กรณีก่อหนี้ผูกพัน ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (วันที่ 30 กันยายน 2559) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้ตรวจสอบ
การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2558        
(กรณีท่ีกันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ) แล้ว ปรากฏว่ามี
โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 แต่มีความจ าเป็นจะต้อง     
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงรวบรวมโครงการ มาเพ่ือขออนุมัติขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน       
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 57 วรรคสอง ดังรายการต่อไปนี้ 

   1.  กองการศึกษาฯ   จ านวน  2  โครงการ     เป็นเงิน    18,955,856   บาท 
   2.  กองช่าง      จ านวน  3  โครงการ     เป็นเงิน      ๙,๖๓๖,๑๑๗   บาท 
   รวมทั้งสิ้น    5    โครงการ    เป็นเงิน   2๘,๕๙๑,๙๗๓  บาท 

( ยี่สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)   
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน                

จังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ 
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาต  

ขยายความเพ่ิมเติมส าหรับการขออนุมัติกันเงินตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  
การรั บเงิน เบิกจ่ายเงิน ข้อ ๕๗ วรรคสอง ในกรณีท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้ว จะเป็นอ านาจของ    
ท่านนายก อบจ. ในการกันเงินได้ ๑ ปี แต่ว่าตอนนี้กันเงินไว้แล้ว ๑ ปี ก็เลยเวลามาจึงต้องมา
เข้าสู่กระบวนการให้สภาฯ เป็นผู้กันเงิน ในการกันเงินครั้งนี้ทางสภาฯ จะมีอ านาจในการ     
กันเงินได้ ๖ เดือน ผู้ที่ได้สัญญาไปแล้วก็ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน แต่ถ้าเกิน    
๖ เดือนไปแล้ว ถ้ายังเบิกเงินไม่หมดก็ต้องเข้าไปสู่การยกเว้นระเบียบ  โดยเสนอให้ท่านผู้ว่าฯ 
เป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เลยเข้าสู่กระบวนการที่เลยจากการกันเงินของท่านนายก อ บจ.    
จ านวน ๑ ปี จึงต้องเข้าสู่สภาฯ เพื่อขอกันเงิน เรียนมาเพ่ือให้พิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ปร ะชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....๑๗.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255 ๘ (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255 ๙)       
กรณีก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255 ๘ (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255 ๙)       
กรณีก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.255๘ (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255๙) กรณีก่อหนี้
ผูกพัน    

   อนุมัติ  จ านวน.........๑๖.........คะแนนเสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน............-..........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง จ านวน...........๑.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.255๘  (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255๙) 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
  ข้อ 5๙  วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน

ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่าย
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ ๒  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

 

 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ. ผู้ทรงเกียรต ิทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.255๘  (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255๙) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (วันที่  30  กันยายน  2559) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง จึงได้ตรวจสอบการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2558  (กรณีท่ีกันเงินไว้เป็นรายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ . 2559 ) แล้ว ปรากฏว่ามีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2559 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงรวบรวมโครงการ มาเพ่ือ      
ขออนุมัติขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดระยอง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคสอง ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

1.  กองการศึกษาฯ      จ านวน  4  โครงการ    เป็นเงิน  3,850,000  บาท 
   2.  กองทรัพยากรธรรมชาติฯ  จ านวน  2  โครงการ    เป็นเงิน  6,000,000  บาท 
                     3.  กองช่าง                       จ านวน  1  โครงการ    เป็นเงิน  2,800,000  บาท 
   รวมทั้งสิ้น    7    โครงการ    เป็นเงิน   12,650,000  บาท 
  (สิบสองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2558 (รายจ่ายค้ างจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2559) 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน                
จังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ 

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตขยาย
ความเพ่ิมเติมว่า เมื่องบ ประมาณในชุดนี้ที่น ามาเสนอในการกันเงินครั้งนี้  ท่านสมาชิกสภาฯ   
ได้พิจารณาให้มีการกันเงินไปเมื่อปีที่แล้ว ๑ ครั้ง ซึ่งการกันเงินเมื่อครั้งที่แล้วมีได้ไม่เกิน ๑ ปี 
ขณะนี้ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ  อาจจะมีการติดเรื่องแบบ เรื่องราคากลาง จึงยังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน
ตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกันเงิน การเบิกจ่ายเงินก็ต้องให้สภาฯ แห่งนี้
พิจารณาได้อีก ๑ ครั้ง ได้ไม่เกิน ๑ ปี ซึ่งต้องนี้ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จึงเป็นอ านาจของสภาฯ    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....๑๘......คน ครบองคป์ระชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติขยายเวลาเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255 ๘ (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255 ๙)        
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255 ๘ (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.255 ๙)      
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.255๘ (รายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255๙) กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน    

   อนุมัติ  จ านวน.........๑๖........คะแนนเสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน...........-..........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง จ านวน..........๒.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินงบป ระมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงนิ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
   ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้

ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเ งินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม   
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยขณะนี้
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงได้ตรวจสอบการ
ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ปรากฏ
ว่ามีโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผู กพันได้
ทันในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ แต่มีความจ าเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  จึงรวบรวม
โครงการดังกล่าว มาเพ่ือขออนุมัติกันเงินต่อสภาอง ค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไปอีกเป็น
ระยะเวลาหนึ่งปี (ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ดังรายการต่อไปนี้ 
 
 
 

1.  กองการศึกษา... 
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   1.  กองการศึกษา   จ านวน  22  โครงการ  เป็นเงิน   77,084,280  บาท 
   2.  กองช่าง    จ านวน  43  โครงการ  เป็นเงิน  201,758,400 บาท 
   3.  ส านักปลัดฯ              จ านวน  23  โครงการ  เป็นเงิน   46,807,600 บาท 
   4.  กองแผนและงบประมาณ จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน    20,600,000 บาท 
   5.  กองทรัพยากรธรรมชาติฯ จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงิน   12,000,000 บาท 
   6.  กองคลัง     จ านวน   1  โครงการ  เป็นเงิน      1,214,000 บาท 
       รวมทั้งสิ้น  92    โครงการ      เป็นเงิน  359,464,280  บาท 
   (สามร้อยห้าสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันมาเพ่ือให้ส ภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ 
 ท่านประธานสภาฯ อันนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ของงบประมาณปี ๒๕๕๙ ที่ทั้ง ๖ กอง
ยืนยันว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ เนื่องจากมีแผนงานครบหมดแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน เราสามารถใช้ระเบียบตามกระทรวงมหาดไทยขอกั นเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปอีก 
๑ ปี ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ส่วนนอกจากนี้เราส ารวจและโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่หมดแล้ว โครงการที่เหลืออยู่นี้คือโครงการที่มีแผนมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
ทั้งหมดจ านวน 359,464,280  บาท จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯ และ ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้พิจารณา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจ านวน

เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน........๑๘........คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณียงัมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม       เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

    อนุมัติ           จ านวน ........๑๖.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ..........๑.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพชร 
 
 
 

ส.อบจ.หมอขวด... 
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ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายหมอขวด 
เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ าเภอแกลง ผมขอฝากเรื่อง
ไปถึงกองช่าง เนื่องจากว่าในขณะนี้ฝนตกและน้ าท่วม ถนนส่วนใหญ่ที่เขียนแบบออกมาไม่มี   
ล ารางซ้ายขวา ผมไดง้บประมาณมาของเขาวงกต สี่แยกกองดินหนองกุยเขาส ารอง ๑๑ ล้านบาท   
ซึ่งคิดว่าโครงการนี้คงจะตลอดทั้งเส้น แต่เมื่อมาดูแล้ว เส้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองที่ไปท าเส้นคลองปูนประแสร์ จากโรงเรียนช านาญไปเรื่อย มันมีปัญหาเนื่องจากว่าไม่ได้
ท าล าราง ไม่ได้เขียนแบบล ารางเอาไว้ซ้ายขวา ทีนี้พอเกิดน้ าท่วมชาวบ้านก็ร้องเรียนไป ท าให้
ทางเสีย จากโรงเรียนช านาญไปจนถึงสี่แยกคลองปูน ทีนี้ว่าอยากจะเรียนไปถึงกองช่างว่าเรา
จะเขียนแบบให้มีล ารางระบายน้ าได้หรือไม่ ถ้าหากว่าเป็นในกรณีแบบนี้พอท าถนนแล้วไม่มี   
ล ารางก็จะเป็นการท าที่ไม่รู้จักจบ พอคนที่มาสร้างบ้านใหม่ก็ถมที่สร้างให้สูงกว่าถนน พอถนน
ซ่อมก็ถมถนนให้สูงกว่าบ้านเพราะต่างคนต่างหนี ท าให้ถนนพัง โดยเฉพาะถนนเส้นเขาส ารอง
หนองคุย สุดยอดของความเสียหายเพราะรถบรรทุกหนัก ทีนี้ได้งบประมาณมาแล้วจาก       
เขาวงกตมาถึงหมู่ ๑๐ จากหมู่ ๑๐ มาถึงหน้าวัดหนอ งคุย และจากหนองคุยมา ซึ่งงบ        
๑๑ ล้านบาทคงจะท าถนนทั้งเส้น แต่ทีนี้ขอเรียนว่าถ้ามีการเขียนแบบในครั้งหน้า              
จะเป็นไปได้ไหมที่ให้เขียนแบบมีล ารางด้วยเพื่อบรรเทาน้ าท่วม เรียนปรึกษาเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมขอพูดต่อจาก 
นายก อบจ. ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายเรื่องการก่อสร้างถนนและมีอุปกรณ์ไม่ครบ เช่น บางท่านบอกว่า 

อยากได้รางระบายน้ า บางท่านอยากจะได้ไฟแดง บางท่านอยากจะได้ทางเท้าส าหรับค นเดิน 
ผมเรียนว่าจริงๆกองช่างสามารถออกแบบได้หมด แต่ปัญหาอยู่ที่งบประมาณท่ีมีจะต้องใช้มากข้ึน 
เพราะฉะนั้นเราเองก็หนักใจ  ผมเข้าใจปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายว่าถ้าไม่มีรางน้ า 
ท่อระบายน้ า ก็จะเกิดปัญหาน้ าท่วม แต่ว่าถ้าออกแบบตามที่ท่านต้องการทั้งหมด งานถนน ก็
ต้องน้อยลงไปอีกครึ่งหนึ่ง อันนี้ทางฝ่ายบริหารรับไว้ของท่านก็ยังออกแบบใหม่ได้           
จาก ๑๑ ล้านบาทที่ได้ไป  อาจจะได้รางระบายน้ าด้วย  แต่ว่าระยะทางอาจจะเหลือ              
แค่ครึ่งเดียว ท่านก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาไหม เราเข้าใจซึ่งกันและกัน ท่านสมาชิกสภาฯ        
ก็ต้องการอุปกรณ์ควบให้ครบ ทางเราก็มีงบประมาณที่จ ากัดเพราะฉะนั้นเรียนว่าไม่เป็นปัญหา
ทางกองช่างสามารถออกแบบได้  แต่เราต้องใช้งบประมาณเพ่ิมข้ึนอีกเยอะ ถ้าท าครบเงินที่มีก็
จะลดระยะทางการท าถนนลงไปเยอะ ผมจะพยายามให้ทางกองช่างไปส ารวจว่าตรงไหน
จ าเป็นที่จะต้องมีท่ อระบายน้ าและตรงไหนที่พอจะมีท่อธรรมชาติรองรับก็อาจจะเว้นไปก่อน 
เพราะว่าเรามีงบประมาณจ ากัด อันนี้คือสิ่งที่จะเรียนชี้แจงท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ        
ให้เข้าใจ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ        ถ้าไม่มี  ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครั้งต่อไป สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผมขอปิดประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา   09.58 น.    
 

(ลงชื่อ)           ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


